



ข้อมูล COVID-19 สำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวในออสเตรเลีย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2563

รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพของชุมชนของเรา ปกป้องโอกาสในการทำงานสำหรับชาวออสเตรเลีย สนับสนุนอุตสาหกรรมที่สำคัญ และช่วยในการฟื้นฟูหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของไวรัสได้อย่างรวดเร็ว

ผู้ถือวีซ่าในออสเตรเลียควรทำตามคำแนะนำด้านสุขภาพสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ COVID-19

ผู้ทำงานในช่วงวันหยุด

การเปลี่ยนแปลงวีซ่าผู้ทำงานในช่วงวันหยุดให้การสนับสนุนภาคส่วนสำคัญซึ่งได้แก่ สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ การเกษตรและการแปรรูปอาหาร และการดูแลเด็ก:

- หากคุณเป็นผู้ทำงานในช่วงวันหยุดและทำงานในภาคส่วนที่สำคัญเหล่านี้ คุณจะได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดการทำงานหกเดือนกับนายจ้างหนึ่งคน และจะมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเพิ่มเติมเพื่อทำงานในภาคส่วนเหล่านี้ต่อไปหากวีซ่าปัจจุบันของคุณกำลังจะหมดอายุในอีกหกเดือนข้างหน้า

หากคุณถือวีซ่าผู้ทำงานในช่วงวันหยุดและไม่สามารถคำนวณตนเองได้ คุณควรดำเนินการเตรียมเพื่อเดินทางกลับบ้าน

ผู้ทำงานตามฤดูกาล

โครงการผู้ทำงานตามฤดูกาลและผู้ทำงานโครงการแรงงานแปซิฟิกจะสามารถขยายเวลาการอยู่อาศัยในออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนภาคส่วนเกษตรกรรมได้

หากคุณอยู่ในออสเตรเลียและอยู่ในโปรแกรมผู้ทำงานตามฤดูกาล คุณสามารถสมัครวีซ่ากิจกรรมชั่วคราว (ชั้นคลาส 408)

ในสายเหตุการณ์ที่มีการรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย (AGEE) ผู้ทำงานในโครงการแรงงานแปซิฟิกสามารถสมัครขอวีซ่าทำงานชั่วคราว (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (ชั้นคลาส 403) สายโครงการแรงงานแบบแปซิฟิกใหม่ได้

ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยว

หากคุณอยู่ในออสเตรเลียและถือวีซ่าท่องเที่ยวแต่ไม่สามารถคำนวณตนเองได้ คุณควรเดินทางกลับบ้านหากเป็นไปได้

นักเรียนต่างชาติ

นักเรียนต่างชาติได้รับการสนับสนุนให้พึ่งพาการช่วยเหลือจากครอบครัว

การทำงานนอกเวลาหากเป็นไปได้และการใช้เงินออมเพื่อคำนวณตนเองในออสเตรเลีย

ในบางสถานการณ์นักเรียนจะสามารถเข้าถึงเงินบำนาญในออสเตรเลียของตนเองได้

รัฐบาลจะมีความยืดหยุ่นเกี่ยวกับเงื่อนไขวีซ่านักเรียนโดยให้การพิจารณาว่า **Coronavirus** ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้

ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวแบบทักษะ

หากคุณถือวีซ่าชั่วคราวแบบทักษะขาดแคลนและได้ถูกสั่งหยุดทำงาน แต่ไม่ได้ถูกปลดออกจากงาน

คุณจะถูกพิจารณาว่าคุณจะถือวีซ่าของคุณและธุรกิจที่ว่าจ้างจะมีโอกาสที่จะต่ออายุวีซ่าของคุณตามกฎหมายที่ปกติ

รัฐบาลจะอนุญาตให้คุณเข้าถึงเงินบำนาญของคุณสูงถึง \$10,000 เพื่อคำนวณตนเอง

ธุรกิจจะสามารถลดเวลาทำงานของคุณได้โดยไม่ว่าว่าคุณหรือนายจ้างของคุณได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดของวีซ่า

หากคุณถูกปลดออกจากงานหรือว่างงาน คุณจะต้องหานายจ้างรายอื่นภายใน 60 วันหรือเตรียมการเดินทางออกจากออสเตรเลียในกรณีที่เป็นไปได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดชั่วคราวเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์: <https://covid19.homeaffairs.gov.au/>